



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๘) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำไปสู่ การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

๑.๑ เปิดภาคการศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒ ปิดภาคการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ หรือแบบผสมผสานกับระบบออนไลน์ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมาเรียนในชั้นเรียนได้ อันเนื่องมาจากยังติดวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงประสิทธิผลการเรียนการสอนที่สามารถกำกับ ควบคุม ตลอดจนสามารถติดตาม กระบวนการเรียนการสอนที่เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั่วโมงสอนจริงในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดำเนินการตามมาตรการของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใช้แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องข้ออื่นๆตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี คอนจอหอ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี